

Huyện Đông Anh xây dựng Huyện ủy "bốn tốt" gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiện công tác hàng ngày

Nguyễn Mạnh Can

Trong quá trình tiến hành cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" huyện ủy Đông Anh (Hà Nội) đã nắm vững và thực hiện tốt một phương châm của cuộc vận động là: gắn chặt với việc chỉ đạo công tác hàng ngày mà từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy.

Một ví dụ: Việc nâng cao chất lượng hội nghị nhằm tăng cường sự lãnh đạo tập thể của huyện ủy. Khi nghiên cứu Nghị quyết 136 của Ban bí thư, huyện ủy Đông Anh đã liên hệ, kiểm điểm thấy rằng: Trước đây tuy Huyện ủy họp đều và có đưa các vấn đề quan trọng ra hội nghị Huyện ủy bàn bạc, nhưng chưa tập trung được trí tuệ của tập thể các huyện ủy viên. Do đó, sự nhất trí trong Huyện ủy chưa cao, thể hiện ở chỗ chưa kiên quyết trong khi thực hiện các vấn đề đã bàn, và khi công tác gặp khó khăn, trở ngại, thì sự không nhất trí càng bộc lộ rõ. Thấy được thiếu sót, huyện ủy Đông Anh đã có kế hoạch sửa: Một mặt đề ra một số quy định cụ thể về chế độ hội nghị, về lề lối làm việc của Huyện ủy, mặt khác sửa ngay trong khi lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các công tác trước mắt, như đối với việc lãnh đạo cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Khi Huyện ủy họp bàn lần đầu tiên về nhiệm vụ cụ thể của cuộc vận động, Ban thường vụ huyện ủy thấy rằng: Các huyện ủy viên còn ít ý kiến và ý kiến chưa được sâu sắc cụ thể; nếu miễn cưỡng thông qua nghị quyết, thì sẽ mắc phải thiếu sót trước đây là dân chủ, tập thể mới thực hiện trên hình thức. Vì vậy, Ban thường vụ huyện ủy đề nghị Huyện ủy chưa kết thúc cuộc thảo luận, mà phân công đi xuống các xã, hợp tác xã, đặc biệt là xuống tận đội sản xuất để tìm hiểu tình hình và lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng xã viên; sau đó sẽ trở về tiếp tục thảo luận.

Điều rất tốt là sau đợt đi thực tế ngắn ngày này, các huyện ủy viên được sự gợi ý của Ban thường vụ huyện ủy, qua đối chiếu với tình hình các hợp tác xã, đã trở về phát biểu ý kiến sôi nổi và có nhiều ý kiến tốt. Nhiều đồng chí đã phát hiện tư tưởng thỏa mãn trong đảng viên, quần chúng đối với kết quả của công tác thủy lợi trong mấy năm qua, và do xem nhẹ công tác này mà đến nay chưa diệt hẳn được hạn, chưa giải quyết tốt được vấn đề úng. Có đồng chí thấy việc bố trí cây trồng ở nhiều hợp tác xã chưa hợp lý; có đồng chí nêu lên tình hình chăn nuôi lợn chưa đẩy lên được là do tổ chức chăn nuôi không ổn định, do đơn thuần chú ý tăng đầu lợn, ít chú ý giải quyết vấn đề thức ăn nên tuy đưa được đầu lợn tăng từ 32.000 con lên 54.000 con toàn huyện, nhưng trọng lượng lợn thấp, lợn lớn rất chậm. Có đồng chí phát hiện tình hình nhiều tổ đảng còn rất yếu, còn nhiều đảng viên ngại làm đội trưởng, đội phó và còn ít trực tiếp tham gia lao động... Nhờ sự đóng góp ý kiến rộng rãi và bàn bạc kỹ lưỡng của tập thể huyện ủy viên, huyện ủy Đông Anh đã đề ra được yêu cầu cụ thể của cuộc vận động cải tiến quản lý sát hợp với tình hình các hợp tác xã trong huyện, tạo điều kiện cho cuộc vận động thu được kết quả tốt, đồng thời bước đầu xây dựng được nề nếp lãnh đạo thật sự tập thể, dân chủ thể hiện trong hội nghị Huyện ủy.

Một ví dụ khác: Việc cải tiến công tác vận động quần chúng.

Qua nghiên cứu bảy bài học kinh nghiệm về xây dựng chi bộ "bốn tốt", huyện ủy Đông Anh thấy rõ hơn một thiếu sót là chưa thực hiện tốt dân chủ với quần chúng, chưa thiết thực giúp đỡ các đảng bộ cơ sở làm tốt công tác vận động quần chúng.

Thấy được thiếu sót, Huyện ủy cũng có kế hoạch sửa ngay, trước mắt là đối với việc vận động quần chúng làm hồ xí hai ngăn, một việc hiện đang tiến hành rất chậm.

Muốn vận động quần chúng làm, trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu. Huyện ủy nghiêm khắc tự kiểm điểm trước và thấy rằng: Ban thường vụ huyện ủy có chín đồng chí thì sáu đồng chí chưa có hồ sơ hai ngăn ở gia đình. Đa số các huyện ủy viên cũng như vậy. Ba phần tư số cán bộ huyện và nhiều cán bộ xã cũng chưa có hồ sơ hai ngăn. Huyện ủy quyết nghị trong thời hạn một tuần, tất cả cán bộ kể cả các đồng chí huyện ủy viên phải làm xong hồ sơ hai ngăn ở gia đình. Mặt khác, Huyện ủy phân công đồng chí bí thư huyện ủy xuống một xã kém nhất về mặt làm hồ sơ hai ngăn, thiết thực giúp đỡ đảng bộ xã này đẩy mạnh phong trào quần chúng làm hồ sơ hai ngăn để lấy kinh nghiệm chỉ đạo chung các xã khác. Sau khi tư tưởng thông suốt, các cán bộ đều tích cực thực hiện nghị quyết của Huyện ủy. Xã chỉ đạo riêng của huyện, được sự giúp đỡ của đồng chí bí thư huyện ủy, sau khi đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một nơi làm tốt, đã đưa số hồ sơ hai ngăn trong xã từ 50 cái lên gần 1000 cái trong một thời gian ngắn. Sau một thời gian tích cực làm công tác vận động quần chúng, toàn huyện Đông Anh đã căn bản hoàn thành việc xây dựng hồ sơ hai ngăn. Thắng lợi trên đây giúp cho Huyện ủy càng thấy rõ: Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của Huyện ủy không thể chỉ ra ra nghị quyết chung, hô hào động viên chung, thấy nơi nào làm chậm thì phê bình, chỉ trích, mà điều rất quan trọng là phải thiết thực giúp đỡ cơ sở kế hoạch tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng, và việc đưa ra quần chúng bàn bạc, vận động quần chúng tìm cách khắc phục khó khăn và quyết tâm thực hiện. Có như vậy công tác mới tiến hành thuận lợi, đồng thời nâng cao được trình độ lãnh đạo của cán bộ, đảng viên và nâng cao được trình độ giác ngộ của quần chúng. Chính qua rất nhiều công tác thực tế như trên, huyện ủy Đông Anh đã dần dần từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của mình.

Việc làm của huyện ủy Đông Anh cho chúng ta thấy rằng: Muốn xây dựng được huyện ủy "bốn tốt", một mặt phải nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Ban bí thư về cấp huyện, liên hệ với tình hình thực tế của đơn vị, tìm ra mặt mạnh, mặt yếu trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy, xác định rõ phương hướng phấn đấu của huyện ủy và huyện ủy viên. Mặt khác phải khẩn trương có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, mà biện pháp rất quan trọng là phải gắn chặt với việc chỉ đạo công tác thường xuyên mà từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của Huyện ủy.

Chúng tôi thấy rằng, kể cả những nơi chưa mở đại hội Đảng ở huyện, chưa chính thức xây dựng phương hướng phấn đấu (dĩ nhiên việc này nên tranh thủ làm sớm, không nên để chậm), cũng có thể tranh thủ làm ngay những việc có thể làm được, cũng có thể dựa theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và bản quy định "chức trách, tổ chức, phương pháp và các chế độ công tác của các Huyện ủy" do Ban tổ chức trung ương hướng dẫn mà dần dần kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc; thiết thực tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với công tác trước mắt. Hết sức tránh khuynh hướng coi cuộc vận động xây dựng, Huyện ủy "Bốn tốt" là một công tác biệt lập, tách rời với việc chỉ đạo công tác thường xuyên, rồi cho rằng công việc bận rộn, không có thì giờ xây dựng huyện ủy "bốn tốt" và khuynh hướng cầu toàn, thiếu khẩn trương trong khi thực hiện.